

# VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ ĐỐI VỚI QUAN HỆ VIỆT - MỸ

ThS. Trần Bách Hiếu

*Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn*

Với khoảng 1,5 triệu người, cộng đồng người Việt tại Mỹ đã và đang ngày một lớn mạnh. phần thịnh: đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với đất nước bản xứ - Mỹ, quê nhà - Việt Nam; và góp phần tăng cường phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

## 1. Đối với Mỹ

Là cộng đồng người Việt lớn mạnh nhất ở hải ngoại, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã đạt được những thành tích đáng kể trên nhiều lĩnh vực và đóng vai trò nhất định ở Mỹ.

Khoảng 3 thập kỷ trước, những người Việt mới đến Mỹ không có nhiều tiền và tài sản, nhưng họ đã xây dựng được một mạng lưới thương mại nổi hai thành phố lớn tại Quận Cam, California là Westminster và Garden Grove. Ngày nay, tại hai thành phố này có tới hơn 150.000 người Mỹ gốc Việt và đặc biệt không dưới 5.000 doanh nghiệp của người Việt. Trước đây, vẫn chưa có bất kỳ ngân hàng nào do người Việt làm chủ tại Little Saigon (Sài Gòn nhỏ), nhưng đến năm 2006, hai nhà băng của các nhà đầu tư và chủ là người Việt đã ra đời. Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp của người Việt tại Mỹ làm ăn ngày một phát đạt tại đây. Ngân hàng của người Mỹ gốc Việt đầu tiên chính thức mở cửa hồi tháng 5 năm 2006 với tổng vốn huy động hơn 11 triệu USD.<sup>1</sup>

Mặc dù mới hình thành, tiềm lực kinh tế chưa mạnh, song cộng đồng người Việt tại Mỹ được đánh giá là một cộng đồng hoà nhập và thành công nhanh trong xã hội Mỹ và có tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và khoa học kỹ thuật. Trình độ học vấn của thế hệ trẻ người Việt tăng nhanh trong 10 năm lại đây. Đặc biệt, cộng đồng các sinh viên, học sinh gốc Việt sống ở Mỹ được xếp vào một trong những cộng đồng sinh viên học sinh có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất của Mỹ. Rất nhiều sinh viên, học sinh gốc Việt là thủ khoa các trường và được nhận nhiều phần thưởng cao quý hàng năm.

Trong hệ thống chính trị của nước Mỹ ở cả ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp từ cấp trung ương đến cấp tiểu bang và thành phố đều có sự góp mặt của người Việt. Cộng đồng này đang dần hoà nhập vào xã hội Mỹ và trong đời sống chính trị Mỹ, họ là một bộ phận dân cư mà các chính trị gia của Mỹ vẫn cần tranh thủ sự ủng hộ của họ. Một số người Mỹ gốc Việt đã được bầu làm Ủy viên Hội đồng thành phố, có người được bổ nhiệm làm trợ lý hoặc cố vấn trong các văn phòng của nghị sĩ, thị trưởng... Điều này cho thấy, các chính trị gia gốc Việt đã vững bước tham gia sâu rộng vào những hoạt động chính thức của nền chính trị Mỹ. Với sự hậu thuẫn của đông đảo cử tri gốc Việt

hợp pháp, cơ hội thăng cử của các ứng cử viên gốc Việt rất cao. Sức mạnh của khối người Việt không chỉ có sự hậu thuẫn tinh thần mà còn thể hiện qua việc đóng góp tiền bạc vào quỹ chạy đua vào các chức vụ dân cử. Hơn nữa, tỷ lệ người Việt đi bầu cử ngày càng tăng, củng cố vị trí và tiếng nói của cộng đồng trong đời sống chính trị Mỹ. Ví dụ, tại một số địa phương, người Mỹ gốc Việt được bầu vào các chức vụ như phó thị trưởng (thành phố Westminster), hội viên hội đồng thành phố (Westminster và Garden Grove), và nhà điều hành học khu. Thậm chí, có một số thành viên của cộng đồng người Việt tại Mỹ đang nắm giữ các vị trí khá cao trong cơ quan của chính quyền liên bang, hội đồng thành phố.

Sự tiến bộ và lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Mỹ về nhiều phương diện trong đời sống Mỹ đã được thực tế ghi nhận. Điều này thể hiện một tinh thần rằng, người Việt tại Mỹ từ lúc định cư tại đây đã xây dựng được một cộng đồng thịnh vượng. Cuộc sống của cộng đồng tiếp tục ổn định và hoà nhập vào xã hội nơi họ đang cư trú. Rất nhiều kiều bào người Việt, thuộc các thế hệ thứ hai, thứ ba đã có vai trò, vị trí ngày càng cao trong xã hội Mỹ. Lực lượng trí thức kiều bào, nhất là trong các ngành khoa học công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhiều và có đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của Mỹ. Những đóng góp to lớn của người Việt trong xã hội Mỹ đã tạo được sự nể trọng đối với người bản xứ cũng như các sắc tộc khác trên đất Mỹ. Đó là sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi bang có người Việt cư trú nói riêng và sự phát triển của toàn nước Mỹ nói chung.

## 2. Đối với Việt Nam

Mặc dù sống xa Tổ quốc, đại đa số cộng đồng người Việt tại Mỹ và nhiều nơi khác luôn phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, gắn bó với gia đình, quê hương. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, càng củng cố thêm niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài. Đông đảo cộng đồng người Việt xa tổ quốc đều hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, mong muốn đất nước giàu mạnh, sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhiều người đã về thăm gia đình, quê hương, tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nhân đạo, từ thiện... Tình hình trên cũng là xu thế chủ yếu trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

*Thứ nhất*, cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Một trong những hoạt động theo hướng này là các buổi biểu diễn ca múa nhạc, các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc cổ truyền Việt Nam. Những hoạt động này, không những góp phần giới thiệu với công chúng Mỹ nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, mà còn khơi dậy tình cảm dân tộc sâu nặng của những người Việt xa xứ. Việc nhiều kiều bào ta đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng không từ bỏ quốc

tịch Việt Nam, cũng chứng tỏ họ luôn nêu cao cội nguồn dân tộc. Theo bạn bè Mỹ, ở một nước cạnh tranh khắc nghiệt như Mỹ thì những Việt kiều ở đây vươn lên được trước hết là do thông minh và chịu khó, hai đức tính vốn có của người Việt Nam. Tại Quận Cam có hàng chục nhật báo Việt ngữ (lớn nhất là báo Người Việt), ít nhất hai đài truyền thanh tiếng Việt phát thanh 24 giờ mỗi ngày, một đài truyền hình cáp chiếu 24/24 và hai chương trình truyền hình trên các đài khác mỗi ngày. Cộng đồng người Việt ở Quận Cam, bang California, cũng đã thành lập Đoàn văn nghệ nhằm bảo tồn văn hóa Việt và giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương với cộng đồng các dân tộc khác đang sinh sống tại Mỹ, giúp họ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.<sup>2</sup> Việc cố kết với nhau thành những cộng đồng gắn bó với quê cha đất tổ nay vẫn được giữ gìn trong lòng thế hệ kế tiếp. Người Việt Nam sinh sống và làm ăn tập trung thành những khu vực, thị trấn, khu phố riêng nên không chỉ tạo nhiều thuận lợi cho họ trong sinh sống, làm ăn mà hơn nữa cho các thế hệ nối tiếp, kể cả các thế hệ con lai bảo tồn được bản sắc dân tộc, phong tục, tập quán và ngôn ngữ gốc của Việt Nam. Để bảo tồn tiếng mẹ đẻ, cộng đồng người Việt tại bang California (Mỹ) đã thành lập gần 100 trung tâm dạy tiếng Việt ở bang này với trên 1.000 thầy cô giáo và khoảng 16.000 học sinh theo học vào dịp cuối tuần.<sup>3</sup> Theo thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ năm 2000, có đến 1.009.627 người 5 tuổi trở lên tự khai rằng họ nói tiếng Việt tại nhà, làm cho tiếng Việt đứng thứ 7 trong những ngôn ngữ phổ thông nhất tại Mỹ. Bảo tồn tiếng Việt là vấn đề được cộng đồng người Việt tại Mỹ rất quan tâm. Vì vậy, rất nhiều trẻ em sinh ra tại Mỹ

nhưng vẫn có khả năng nói tiếng Việt và có tình cảm gắn bó với quê hương cội nguồn của mình.

*Thứ hai* là việc tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá - xã hội do các cơ quan ở trong nước và cơ quan đại diện ta ở nước ngoài tổ chức như: phong trào quyên góp từ thiện nhân đạo hướng về quê hương. Những năm gần đây, số tiền do cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung, ở Mỹ nói riêng gửi về nước giúp đỡ đồng bào các vùng bị lũ lụt, thiên tai,... ngày càng nhiều. Hàng trăm triệu đồng đã được cộng đồng người Việt tại Mỹ quyên góp trong "ngày vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Cộng đồng cũng tích cực ủng hộ vụ kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và một số nạn nhân (mở đầu từ ngày 30/01/2004) kiện 37 công ty và tập đoàn sản xuất hoá chất độc cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam tại Tòa án Liên bang Mỹ tại Brooklyn, New York. Hàng loạt hoạt động tuyên truyền, gây quỹ ủng hộ nạn nhân này do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở Mỹ và nhiều nơi khác tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp xã hội từ người già cho đến các thanh niên thế hệ thứ hai, ba được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

*Thứ ba*, ngày càng có nhiều Việt kiều ở Mỹ hăng hái thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và ở nước ngoài nói chung, đặc biệt là các doanh nhân người Việt đã và đang thực hiện đầu tư kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực chính như công nghiệp và dịch vụ tại các địa phương có cơ sở hạ tầng tốt, trình độ dân trí và mức sống cao như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương,

Khánh Hoà, Đồng Nai. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì đầu tư vào các tỉnh thành này sẽ giúp nhà đầu tư giảm bớt được chi phí sản xuất, có dung lượng thị trường lớn nên thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm và phù hợp với xu thế của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua. Nguồn vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài chủ yếu có xuất xứ từ những quốc gia có nền kinh tế cũng như mức thu nhập rất dồi dào, đồng thời có nhiều người Việt Nam sinh sống, như: Hoa Kỳ (đăng ký 60,4 triệu USD); Liên bang Nga (đăng ký 54,6 triệu USD); Thụy Sĩ (50 triệu USD); từ các nước Pháp, Australia, Bỉ vào khoảng 20 triệu USD. Năm 2003, các dự án đầu tư của Việt kiều theo Luật Đầu tư nước ngoài đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 1,2 triệu USD.<sup>4</sup> Kết quả đầu tư của kiều bào cùng với đầu tư của nước ngoài nói chung đã góp phần bổ sung nguồn vốn, tạo thế và lực phát triển mới cho nền kinh tế đất nước. Mặt khác, thông qua đầu tư nói trên, nhiều nguồn lực trong nước như lao động, đất đai, tài nguyên... được khai thác và sử dụng tương đối có hiệu quả. Với vị trí vừa có kiến thức thị trường nước ngoài, vừa am hiểu tình hình, phong tục, tập quán trong nước và có lợi thế về ngôn ngữ, kiều bào đã phát huy tốt vai trò môi giới, xúc tiến đầu tư, đưa các công ty, các hãng lớn của nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam.

Hàng năm, lượng kiều hối gửi về nước ngày càng tăng, mà kiều hối lại là nguồn ngoại tệ quan trọng hơn cả vốn đầu tư nước ngoài và tiền tài trợ ODA, vì không phải trả lãi, trả thuế nhiều. Theo dự đoán, lượng kiều hối từ Mỹ nói riêng, từ các nước khác có người Việt sinh sống nói chung sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới nhờ

chương trình xuất khẩu lao động của Việt Nam. Kiều hối ngày càng tăng đã trở thành một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, việc hàng năm thu hút được một lượng kiều hối lớn là điều rất có ý nghĩa, góp phần tăng khả năng tích lũy ngoại tệ và điều hành nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Đối với người dân trong nước, kiều hối góp phần tăng thu nhập, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần cải thiện đời sống cho một bộ phận dân cư.

*Thứ tư* là vai trò tích cực của đội ngũ các chuyên gia, trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Mỹ.

Đóng góp của các đội ngũ chuyên gia người Mỹ gốc Việt với đất nước ngày càng tăng. Họ về hợp tác với các cơ quan trong nước dưới nhiều hình thức khác nhau như tham gia giảng dạy, đề tài nghiên cứu; giới thiệu chuyên gia nước ngoài hợp tác với trong nước; mời chuyên gia trong nước dự các sinh hoạt khoa học quốc tế; môi giới xin học bổng đào tạo, nghiên cứu; quyên góp học bổng khuyến khích tài năng trẻ; kết hợp hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ; tham gia các chương trình hợp tác quốc tế của Việt Nam. Họ được mời về làm việc với các bộ ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hoặc các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm; trong đó có người đã được mời làm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Một số lĩnh vực đang nghiên cứu hợp tác có hiệu quả như tin học và ứng dụng tin học, điện tử, viễn thông, y học...

*Đóng góp của trí thức người Mỹ gốc Việt:* Nếu so với đội ngũ trí thức người Mỹ gốc Hoa hay Ấn Độ, sự phát triển của cộng đồng trí thức người Mỹ gốc Việt khá khiêm tốn. Song đây lại có thể trở thành nguồn

lực quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam do họ có nhiều thuận lợi cơ bản so với đội ngũ trí thức trong nước. Được đào tạo ở một nền giáo dục hàng đầu thế giới, làm việc trong môi trường kỹ thuật cao, có mối liên hệ chặt chẽ với các trung tâm khoa học nổi tiếng thế giới, đội ngũ trí thức gốc Việt tại Mỹ hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước. Trong số họ, có không ít người muốn trở về quê hương, vừa để tìm kiếm cơ hội làm ăn, vừa góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Gần đây, đội ngũ các nhà khoa học người Mỹ gốc Việt về nước cũng đông hơn. Họ làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Tháng 9/2002, tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê, tác giả của 31 bằng phát minh đăng ký ở Mỹ trong các lĩnh vực tổ chức và quản lý khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là khoa học vật liệu công nghệ thông tin và chế tạo vi mạch, đã quyết định về nước sinh sống và làm việc.<sup>5</sup>

*Đóng góp của doanh nhân người Mỹ gốc Việt:* Thị trường Mỹ là thị trường có sức mua cao nhưng luôn diễn ra cạnh tranh gay gắt, các quy định bảo vệ người tiêu dùng rất nghiêm ngặt và hệ thống pháp luật phức tạp. Việc đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Mỹ là mong ước của hầu hết các nhà xuất khẩu trong nước, song chưa bao giờ là một điều dễ thực hiện. Nhưng những doanh nhân người Việt ở Mỹ, với kinh nghiệm và cách đi riêng, chính là đầu mối rất tốt để các doanh nghiệp Việt Nam phân phối hàng cho người tiêu dùng tại đây. Đồng thời, người Việt tại Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập hệ thống phân phối hàng hoá tại thị trường tiềm năng này, bởi việc sử dụng tư vấn là người Mỹ không cho

độ an toàn và niềm tin ban đầu cao bằng việc sử dụng chính các tư vấn người Việt nơi đây.

*Thứ năm,* sự tham gia và đóng góp công sức của cộng đồng người Việt tại Mỹ được thể hiện khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nêu trên, kể cả các hoạt động chính trị của đất nước.

Cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta dành cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống, học tập, công tác... tại nước ngoài. Từ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng Việt Nam Cộng hoà, đã về thăm đất nước nhiều lần và ngày càng hiểu hơn sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng; Thiền sư Thích Nhất Hạnh và 190 tăng nhân cũng đã về thăm đất nước trong nhiều ngày... Nhiều người có mặt ở trong nước đã chủ động tham gia cuộc bầu cử Quốc hội. Có thể thấy họ cũng rất vui mừng tham dự những hoạt động lớn của các tổ chức chính trị - xã hội ở trong nước.

Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều chuyển biến tích cực trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Họ có xu hướng phát triển ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội và đất nước cư trú, tiếp thu các giá trị văn hoá sở tại đồng thời vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Đã có rất nhiều hội, đoàn và các tổ chức nghề nghiệp của người Việt, đặc biệt là ở Mỹ về quê hương đất nước để thực hiện các hoạt động, các dự án hợp tác khoa học, công nghệ và các hoạt động mang tính nhân đạo để trợ giúp đồng bào trong nước. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng, nếu được phát huy, sẽ góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển đất nước.

### 3. Đối với quan hệ Việt - Mỹ

Trước hết, có thể nói những người Mỹ gốc Việt có thái độ "trung gian" chiếm phần lớn trong cộng đồng Mỹ, dù lúc này lúc khác bị các thế lực cực đoan đe dọa, lôi kéo nhưng nhìn chung họ tránh dính líu đến các hoạt động chính trị phức tạp, chỉ lo làm ăn và khi có điều kiện thì về nước thăm thân nhân, giúp gia đình, đi du lịch hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư... Đáng chú ý là ở những địa bàn còn phức tạp, nhiều người đã công khai lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng phản đối các hoạt động chống phá Việt Nam của những thế lực thù địch, và bày tỏ thái độ ủng hộ Nhà nước Việt Nam, ủng hộ phát triển quan hệ của Mỹ với Việt Nam. Có thể nói, nhiều kiều bào đã luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm và trách nhiệm. Tuy hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng ai cũng quan tâm theo dõi tình hình đất nước và mong muốn góp phần nhỏ bé của mình với quê hương.

Đa số người Việt tại Mỹ hoan nghênh và ủng hộ quan hệ Việt Nam và Mỹ trong thời gian gần đây, đặc biệt ủng hộ Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam (PNTR)... Nhiều người, nhất là giới trẻ đã hăng hái thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc giới thiệu các đối tác nước ngoài vào Việt Nam làm ăn. Các tổ chức nghề nghiệp, đồng hương, từ thiện ở Mỹ và các nước khác như Pháp, Bỉ, Nhật, Đức, Australia,... đã và đang có những hoạt động đóng góp thiết thực hướng về đất nước.

Thông qua các hình thức khác nhau, cộng đồng người Việt tại Mỹ đã tích cực vận động chính phủ Mỹ bãi bỏ

lệnh cấm vận Việt Nam, ủng hộ bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ cũng như việc ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đồng thời, thông qua cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhân dân Mỹ có thể hiểu thêm về đời sống, lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán, luật pháp của Việt Nam. Ngược lại thông qua cộng đồng này, nhân dân trong nước hiểu hơn về đời sống, lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán, luật pháp Mỹ. *Như vậy, có thể coi cộng đồng người Việt tại Mỹ là cầu nối quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.*

Nhiều người Việt tại Mỹ làm chuyên gia tư vấn về luật pháp và chính sách, đầu tư trực tiếp, hợp tác kinh doanh, nghiên cứu khoa học hoặc làm cầu nối để các tổ chức kinh tế, khoa học kỹ thuật Mỹ vào làm ăn với Việt Nam và ngược lại để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ. Đến nay, đã có hơn 400 doanh nghiệp kiều bào Mỹ đăng ký đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước với số vốn 750 tỷ đồng và 20 dự án đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với số vốn khoảng 85 triệu USD. Kiều hối từ Mỹ gửi về hàng năm chiếm 65-70% tổng số kiều hối. Kiều bào tại Mỹ về nước cũng chiếm số lượng cao nhất, khoảng một nửa số kiều bào về thăm đất nước.

Nhìn chung, cộng đồng người Việt tại Mỹ đã có ảnh hưởng quan trọng đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Với tính cách yêu chuộng hoà bình, hữu nghị của người Việt Nam nói chung, đa số người Việt Nam ở Mỹ hoan nghênh và ủng hộ sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ, nhất là trong quan hệ kinh tế cũng như trong việc góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Xét về một

số khía cạnh. cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là một nhân tố tích cực trong tiến trình phát triển quan hệ Việt - Mỹ.

*Tóm lại*, trong những năm qua, mặc dù thế giới có nhiều biến động, song cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ vẫn đang phát triển theo hướng ngày càng ổn định và hoà nhập tốt hơn vào xã hội nước sở tại; có vị trí, ảnh hưởng nhất định ở nơi cư trú và có tác động ở mức độ khác nhau trong việc duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai bên.

Có thể khẳng định cộng đồng người Việt tại Mỹ là một trong những tiềm năng nội lực quan trọng, và là cầu của Việt Nam ra Mỹ và quốc tế. Hy vọng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự hợp lực của các cộng đồng người Việt khác tại nước ngoài, những tiềm năng của cộng đồng người Việt tại Mỹ sẽ ngày càng được phát huy, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Sự đoàn kết giữa cộng đồng người Việt ở trong nước và nước ngoài sẽ tạo nên một sức mạnh dân tộc to lớn, đó là sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, tinh hoa dân tộc và tinh hoa thế giới. Sức mạnh đó sẽ đưa Việt Nam hội nhập, phát triển và sánh vai cùng các cường quốc năm châu đúng như điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời hằng mong đợi ■

#### Tài liệu tham khảo:

1. Tạp chí Quê hương Online, <http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/>
2. Bộ Ngoại giao, Vụ châu Mỹ (2005), *Việt Nam - Châu Mỹ: Thách thức và cơ hội*. Học viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội.
3. Lê Minh Quốc (2007). *Một ngày ở Mỹ*. Nxb. Trẻ. Tp. Hồ Chí Minh.
4. <http://www.asian-nation.org/vietnamese-community.shtml>.
5. Lori Coleman (2004), *Vietnamese in America*. Lerner Publications. Minneapolis. MN. USA.
6. James M. Freeman, Nancy Foner (1996), *Changing Identities: Vietnamese Americans 1975-1995 (New Immigrants)*, Allyn & Bacon, USA.
7. Paul James Rutledge (1992), *The Vietnamese Experience in America (Minorities in Modern America)*, Indiana University Press, Indiana. USA.

#### Chú thích:

- 1) [http://vietnamnet.vn/thegioi/vn\\_tg/2006/01/534699/](http://vietnamnet.vn/thegioi/vn_tg/2006/01/534699/)
- 2) <http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/nr050106094126/nr050113100700/ns070117122322>
- 3) <http://www2.thanhnien.com.vn/Kieubao/2007/1/7/177920.tno>
- 4) [http://vietnamembassy.org.ar/9.3.vn\\_tinh\\_inh.php](http://vietnamembassy.org.ar/9.3.vn_tinh_inh.php)
- 5) Đỗ Thị Diệu Ngọc, (2006), "Luật nhập cư của Mỹ và người Việt Nam nhập cư ở Mỹ", Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. (số 3), tr.59-63.